



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้ง รก.อธิบดี-รองปลัดฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) -รรมว.สธ. และปลัดสธ.ลงนามคำสั่งกระทรวงฯ 2 ฉบับ ให้ข้าราชการระดับสูง 11 ราย ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน ได้แก่ รองปลัดกระทรวง สธ. อธิบดี และเลขาธิการ อย. เริ่ม 9 ต.ค.นี้ ระหว่างรอนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อไป</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน ,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด ,มติชน ,เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ newtv,,linetoday) - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รรมว.กลาโหม นางเกียรียง กัลป์ตินันท์ รรมช.มหาดไทย นายไชยา พรหมา รรมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี รรมช.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พบปะประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งหมู่บ้านถูกน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร และถนนเข้าหมู่บ้านสูง 30-60 ซม. ระยะทางกว่า 4 ก.ม. ต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย -นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลห่วงใยประชาชน ช่วงนี้ทุกภาคทั่วไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมาก แนะนำปฏิบัติตามคำแนะนำกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ป้องกันความเสี่ยงสุขภาพจากน้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก ,ไทยรัฐ,ข่าวสด, สวพ.91, ผู้จัดการ,ไทยโพสต์,สยามรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ,แนวหน้า thebangkokinsight,linetoday, amarintv,innnews,ch7,mcot) -นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ จากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมขนของขึ้นสู่บริเวณที่สูงหรืออพยพพื้นที่ หากได้รับการแจ้งเตือน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากรายงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) คาดการณ์ในช่วงวันที่ 8 – 11 ต.ค. 2566 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ ในช่วงวันที่ 9 – 15 ต.ค. 2566 โดยมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม 27 จังหวัด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด - นายสมยศ เอมใจ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร พร้อมด้วยสาธารณสุข อสม. ปูพรมฉีดพ่นยาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกหลังมีฝนตกชุก ขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 29 รายใน อ.โพธิ์ประทับช้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ ม.10 ต.วังจิก มี 6 ราย ซึ่งถือว่ามียุงจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนหลังคาเรือน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, thailandplus, linetoday, hfocus) -พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ออกได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดคลอโรเฟนิรามีน พาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำลี พลาสเตอร์ ไปยังสสจ.แล้วจำนวน 5,000 ชุด ประกอบด้วย สสจ.ลำปาง สสจ.สุโขทัย สสจ.ลพบุรี สสจ.กาฬสินธุ์ สสจ.ขอนแก่น รวมทั้งสำรองไว้ 120,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด และมีวัสดุอุปกรณ์ยาคัดเท้าอีก 1 แสนหลอด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ) - นพ.วชิระ บลพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ จทน.รพ.สต.และอสม.ทุกตำบล นำยาเวชภัณฑ์ เช่น ยาทาโรคนี้กัดเท้า ลงพื้นที่เพื่อมอบในเขตพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมขังในชุมชนหรือหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 2-7 ต.ค 2566</p>	
<p>บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นออนไลน์, thebangkokinsight, linetoday, hfocus, thecoverage) -นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรรมว.คลัง ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.พาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นรองประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการ ปลัดสช. และเลขาธิการ สปสช. เป็นกรรมการและผ.เลขานุการ</p>	
<p>บอร์ดสปสช.จัดงบบัตรทองให้รพ.สต.ที่ถ่ายโอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, hfocus, thecoverage,)</p> <p>- นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 ต.ค. มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทาง การจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ สอน. และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. ปีงบประมาณ 2567 โดยยึดหลักการว่า สอน. และ รพ.สต. คงสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายหน่วยบริการในระบบบัตรทอง โดยทางเลือกในการจัดสรรงบมี 3 รูปแบบ คือ 1.จัดสรรงบผ่านหน่วยบริการประจำ 2.โอนตรงให้ รพ.สต.ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับหน่วยบริการประจำ 3.ทางเลือกอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่วนการจัดบริการในระดับพื้นที่ยังเป็นเครือข่ายหน่วยบริการเช่นเดิม นอกจากนี้ หน่วยบริการประจำยังสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และการจัดบริการโดยทีมสหวิชาชีพและทรัพยากรให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิที่ถ่ายโอนไปแล้ว สำหรับค่าบริการสาธารณสุขตามผลงานบริการ จ่ายให้กับหน่วยที่เป็นผู้จัดบริการโดยตรง ส่วนบริการใดที่เป็นค่าดำเนินการร่วมกันระหว่าง รพ.แม่ข่าย กับ สอน. หรือ รพ.สต. ให้กำหนดสัดส่วนการจ่ายให้ชัดเจน และมีการประเมินศักยภาพการจัดบริการของ สอน. หรือ รพ.สต. กรณีการส่งต่อผู้ป่วยนอกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด.</p>	-
<p>เขตสุขภาพที่ 9 นำร่องนโยบาย 'บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, การเงินการธนาคารออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, hfocus, mono29, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ.เปิดเผยว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีผลงาน นวัตกรรมก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เช่น โปรแกรม R9 health buddy ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยบริการ ด้วยการใช้อัตราประชาชนในการยืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ์ และประวัติการรักษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยนอกของทุกโรงพยาบาลในเขต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ จึงเป็นหนึ่งในเขตสุขภาพนำร่อง นอกจากนี้ ยังใช้ระบบการแพทย์ทางไกลมาให้บริการตรวจรักษา ปรึกษาใกล้บ้าน มีระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยนอกแบบไร้กระดาษ (Paperless) ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการจัดทำเอกสารของบุคลากร มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรื่องดิจิทัลสุขภาพ และได้เตรียมขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทพลัส ทั้ง 13 ประเด็น</p>	-
<p>นำร่อง รพ.ประสาทเชียงใหม่รักษาบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 13 ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมือง รพ.กรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 รพ.และปริมณฑล ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่หารือการดำเนินนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมืองฯ ของจ.เชียงใหม่ ร่วมกับพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ และรพ.นครพิงค์ มีข้อสรุปว่าระยะแรก 100 วัน จะเป็นการใช้พื้นที่ของ รพ.ประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกโรคทั่วไปเพิ่มเติม คาดว่าจะเริ่มเปิดบริการได้ในเดือน พ.ย.นี้ นำร่องนี้ให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่อยู่ใน อ.เมือง ซึ่งมีประมาณ 6 หมื่นคนก่อน ในช่วง ธ.ค. จะเริ่มรับผู้ป่วยในโรคทั่วไป ส่วนกลุ่มแม่และเด็ก ได้รับความร่วมมือจาก รพ.แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สังกัดกรมอนามัย มาช่วยดูแลงานฝากครรภ์ ทำคลอด ส่วนโรคทางจิตเวชได้รับความร่วมมือจาก รพ.สวนปรุง ทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัด สธ. ที่จะให้บริการประชาชนใน อ.เมือง เชียงใหม่ ลดความลำบากในการเดินทางและความแออัดใน รพ.นครพิงค์ อ.แมริ่ม</p>	-
<p>แก้ปัญหาหยาเสฟติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.การคลัง ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดยาเสพติด ที่สถานีตำรวจภูธรหัวโตน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และมีแนวคิดจะให้หัวโตนโมเดลเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาหยาเสฟติด เป็นโมเดลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทำสำเร็จ มีตัว เลขที่ลดลงอย่างมีนัย และผู้เสฟเป็นผู้ป่วยหายคืนสู่อ้อมกอดพ่อแม่ที่น้อมได้ และการแก้ไขปัญหาเสฟติดตนเองจะนั่งหัวโตนเอง เพราะมีหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาธารณสุข มหาตไทย ทุกหน่วยงานต้องได้รับการสั่งการที่ชัดเจน มีผู้บริหารสูงสุดของประเทศนั่งหัวโตนะบัญชาการเอง ยืนยันเป็นปัญหาสำคัญและยืนยันปัญหาเสฟติดต้องน้อยลง</p>	-
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, tnews, linetoday)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผู้ป่วยหญิงอายุ 55 ปี มีอาการปวดหัว ปวดตัว มีไข้ เจ็บคอ น้ำมูกนิดหน่อย ไม่เหนื่อย ป่วยมา 3 วัน ยัง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้ ตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนื่องจากรพ.ไม่มียารักษาไข้หวัดใหญ่ทุกตัว มีเหลือแต่ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เท่านั้น จึงได้คุยกับคนไข้เรื่องยาฟาวิพิราเวียร์ที่มีการศึกษาในการทดลองขั้นที่ 3 เปรียบเทียบกับยาหลอกในการรักษาไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถลดจำนวนไวรัสไข้หวัดใหญ่ลงได้ แต่ไม่สามารถยืนยันว่าจำนวนวันที่ป่วยลดลงได้มากกว่ายาหลอก นอกจากนี้ยาฟาวิพิราเวียร์มีผลข้างเคียงเพิ่มระดับกรดยูริก บางคนทำให้หัวใจเต้นช้า ประเทศตะวันตกไม่อนุมัติให้ยาฟาวิพิราเวียร์ขึ้นทะเบียนรักษาไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หลังจากให้ข้อมูลคนไข้ตัดสินใจขอรักษาตามอาการ ติดตามคนไข้ 2 วัน อาการค่อยๆ ดีขึ้นเอง พร้อมแนะนำว่า คนไทยกำลังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก จนยาขาดแคลน ขอให้ทุกคนรีบไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ช่วงเวลานี้ตรงกับฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในสถานศึกษา อาจมีการแพร่กระจายเชื้อได้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รรมว.ศึกษาธิการ มีความห่วงใย พร้อมทั้งได้กำชับให้โรงเรียน และสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอัตราการป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการแพร่เชื้อ และการเสียชีวิต</p>	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, linetoday)</p> <p>- ข้อมูลกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทยยังคงทรงตัว พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ล่าสุดจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 461 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 413 คน ต่างชาติ 45 คน โดยกรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยยืนยันฝีดาษลิงมากที่สุด 275 คน เน้นย้ำลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดการติดเชื้อ</p>	-
<p>โรคไข้หัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, amarintv, ch8, sanook, linetoday, ejan, sonhditalk, news1live)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ. สคร.9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 25 ก.ย. 2566 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้หัดมากถึง 436 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย ขณะที่เขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้หัด 109 ราย ผู้เสียชีวิต 5 ราย ที่ จ.นครราชสีมา 4 ราย และจ.ชัยภูมิอีก 1 ราย อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือเกษตรกร รองลงมาคือ รับจ้าง และทำงานบ้าน ตามลำดับ ซึ่งป่วยโรคไข้หัดจากการกินหมูดิบ ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ หรือดื่มสุราร่วมกับกินอาหารสุกๆดิบๆ รวมถึง พ่อครัวแม่ครัว-ผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผล ไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบๆ ที่มีเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส ปนเปื้อนอยู่ ซึ่งเชือนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชื้อ ย้ำเตือนอย่าประมาทต้องกินสุกเท่านั้น</p>	-
<p>กราดยิงที่ฟารากอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, โทนิวส์, โอเอ็นเอ็น)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปเยี่ยมอาการ น.ส.คำ พู่อี อายุ 28 ปี หญิงชาวลาวผู้บาดเจ็บ ที่ถูกยิงและพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อ รพ.กรุงเทพคริสเตียน มอบกระเช้าดอกไม้ให้ญาติและเข้าสอบถามอาการ โดยเบื้องต้นอาการฟื้นคืนอันตราย หายใจได้ด้วยตนเอง ร่างกายซีกขวายังอ่อนแรงจากต้นคอได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก แต่เชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้น น่าจะใช้เวลากายภาพบำบัดไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จากนั้นไปที่ รพ.จุฬาฯ เยี่ยมและสอบถามอาการผู้บาดเจ็บอีก 3 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร จะประสานงานและดูแลเรื่องการรักษาคนไข้ทั้งหมดจนหายดี และดูแลช่วยเหลือต่อหากออกจาก รพ.แล้วยังไม่สามารถทำงานได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- กรณีส่งตัวผู้ต้องหา ด.ช.วัย 14 ปี ก่อเหตุกราดยิงเข้ารับการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีรายงานว่า ขณะนี้เด็กอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิต ทางกรมพินิจฯ ยังไม่ได้รับรายงานความเห็นของแพทย์ การดำเนินการหากแพทย์พิจารณาแนวทางการรักษาหลังจากส่งตัวไปรับการรักษา ส่วนใหญ่มี 2 แนวทางคือ 1.อาจจะต้องเข้ารับการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ฯ จนกว่าแพทย์จะประเมินว่าไม่มีสัญญาณเสี่ยงในเรื่องสุขภาพจิตแล้ว ก่อนส่งกลับสถานพินิจฯ และ 2.อาจได้รับการกำหนดโทษในการรักษาแทน อาจจะเป็นยาเพื่อปรับสารเคมีในสมอง ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะได้รับการรักษาด้วยวิธีการใด กรณีรายนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุมีอายุน้อย เป็นคดีที่มีความน่าตกใจ ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งพ่อแม่ของ ด.ช.ประสงค์ให้ลูกชายได้รับการรักษา และทราบว่าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของกรมพินิจฯ สอบปากคำผู้ปกครอง สอบถามถึงการเลี้ยงดูบุตรและสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู จากนั้นจะออกสืบเสาะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสำหรับกรพิจารณา</p>	-
<p>ภาวะข้อมูลท่วมท้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1</p> <p>- เสนอบทความเผยแพร่โดยเว็บไซต์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดย ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ นักวิจัยเครือข่ายของ สวรส. ระบุว่า ขณะนี้พบว่าสังคมกำลังเผชิญภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้นจากการที่ระบบสื่อสารสาธารณะเปลี่ยนแปลง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไป ผู้รับสารมีอำนาจในการส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลอาจบิดเบือนไปจากข้อมูลตั้งต้น อาจส่งผลให้ประชาชนไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใด โดยงานวิจัยต่างประเทศมีการสำรวจพบว่า แต่ละวันคนจะคิดตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเฉลี่ย 2,500-10,000 ครั้งต่อวัน แต่มีแค่ร้อยละ 20 ที่ใช้เหตุผล-ความรู้ประกอบการตัดสินใจ อีกร้อยละ 80 มักใช้อารมณ์-ความคุ้นชินในการตัดสินใจ ซึ่งกลุ่มหลังนี้มีโอกาสเกิดปัญหาจากความผิดพลาด ในการคิดวิเคราะห์-แยกแยะ โดยเฉพาะถ้าข้อมูลท่วมท้น โดยที่มีข้อมูลบิดเบือน-มีข้อมูลที่จรรวมอยู่ด้วย</p>	
<p>การลดการบริโภคโซเดียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2023 หัวข้อ LOW SO DIUM Festival โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งถึงการลดการบริโภคโซเดียม ว่า เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งควรต้องปลูกฝังการบริโภคเค็มแต่พอดีตั้งแต่เด็ก ขณะที่ผู้ใหญ่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วย ซึ่งทั้งหมดจะทำให้ประเทศไทยค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลง</p> <p>ด้าน นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการรณรงค์ มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลดการบริโภคโซเดียมลงให้ได้ 30% ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุข ที่เหลือเวลาอีก 2-3 ปี วันนี้ทำได้แค่ 17% ดังนั้น จึงอยากให้คนไทยมีสติในการกิน ช้อสินค้าดูฉลากทางเลือกสุขภาพ และค่อยๆ ปรับลิ้น ลดพฤติกรรมการกินเค็มลงเรื่อยๆ</p> <p>นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต กล่าวว่า หากในอนาคตประเทศไทยใช้มาตรการทางภาษี เก็บภาษีความเค็ม เชื่อว่าก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ปรับสูตรอาหาร และประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคโซเดียมที่เกินสมดุล จนสามารถปรับพฤติกรรมการบริโภคในระยะยาวได้</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข่าวเรื่องผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางห้ามดื่มน้ำอัญชัน เพราะมีฤทธิ์ละลายลิ้มเลือด โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ดอกอัญชันมีฤทธิ์ด้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ผู้ที่กินยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน และวาร์ฟาริน เป็นประจำ จึงไม่ควรทานในปริมาณเข้มข้นและความถี่มากเกินไป เพราะอาจมีผลเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn, linetoday)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีข้อมูลแนะนำเรื่องสูตรพอกหน้าให้ขาวใสด้วยยาแอสไพริน โดยกรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่สนับสนุนว่า ใช้ได้ผลในการรักษาจริง นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังบริเวณที่ทา มีอาการผิวแห้ง แสบแดง ลอก หรือมีผื่นได้ และในคนที่มีการแพ้ที่รุนแรงจากการใช้ยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการแพ้ที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวท.91</p> <p>- จากกรณีที่มีการบอกว่า การเล่นเกมถือเป็นเรื่องอันตรายจนทำให้พักผ่อนน้อย ส่งผลให้ปลายประสาทที่เลี้ยงใบหน้าอักเสบ หน้าผิวดรูป ทางกรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การพักผ่อนน้อย หรือการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคนี้ที่ชัดเจน</p>	
<p>โครงการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์,(คอลัมน์ เดลินิวส์ว่าไรดี,คอลัมน์ คุณหมอชอบอก)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ได้ร่วมกันถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยภายใต้ แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 (Genomics Thailand)โดยใช้งบประมาณสูงถึง 4,470 ล้านบาท นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจะก้าวผ่านครึ่งทางของเป้าหมายการถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทย มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ราย สามารถถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเมื่อเดือน ก.ย.2566 ไปแล้วถึง 20,000 ราย ในผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหายาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และผู้ป่วยแพ้ยา ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายในอนาคตคือถอดรหัสพันธุกรรมให้ครบ 50,000 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการ สวมหมวกกันน็อกเพื่อแบดฯ ลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.ได้เปิดโครงการ "สวมหมวกกันน็อกเพื่อแบดฯ ลูก" โครงการนี้เป็นแนวคิดบูรณาการวินัยทางกีฬาเข้ากับวินัยการจราจร โดยนำการเล่นกีฬาแบดมินตันเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 5-15 ปี ที่มีส่วนทำให้ผู้ปกครอง ครอบครัวหันมาปรับพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยของตนเอง โดยผู้ปกครองต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งครอบครัวตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานเข้าเรียนแบดมินตัน ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากพบว่าไม่สวมหมวกเกิน 3 ครั้ง อาจถูกตัดสิทธิเรียนฟรี แต่หากสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานเรียนแบดมินตัน จะได้สิทธิเรียนต่อในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน หรือ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยสนามแบดที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง</p>	-
<p>ชื่นชม นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายเรวัตี น้อยวิจิตร รองประธานมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์และเรื่องราวประทับใจไว้ หลัง นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี เดินทางกลับจากราชการที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี แล้วพบอุบัติเหตุบนสายดอนเจดีย์-ศรีประจันต์ บริเวณสะพานดำ แยกวัดลาดสิงห์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นพ.รัฐพล ได้รับบาดเจ็บไปคนบาดเจ็บพร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น จนปลอดภัย ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างชื่นชมความมีน้ำใจของ นพ.รัฐพล ด้านขานเน็ตยกเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นแพทย์</p>	-